

GUNKULยื่นไตรมาส1โตต่อเนื่องปีนี้คงเป้ารายได้โตแตะ9พันลบ.

ผู้จัดการรายวัน360 - กนกกุลเอ็นจิเนียริงแอนด์ไทรมาส 1/63 ภาพรวมธุรกิจสดใสรายได้ไม่ได้รับผลกระทบมาตรการลดค่าไฟชั่วคราว 3 เดือนเหตุโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศและเตรียมประมูลงานภาครัฐเพิ่มกว่า 1 หมื่นล้านบาทคงเป้ารายได้ปี'63 แตะ 9,000 ล้านบาท เติบโต 25% จากปีก่อน นายสมบุญรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการบริษัทมหาชนกนกกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด(มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่าจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 10 มี.ค.63 เรื่องมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนดูแลปัญหาภัยแล้งและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าโดยตรึงค่าเอฟทีต่อไปในเดือน พ.ค.63 ในอัตรา-11.60 สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าฐานและมีการลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.63) นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทเน้นลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งโซลาร์ฟาร์มและพลังลมอยู่ต่างประเทศ ขณะที่ในประเทศเป็นการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับลูกค้าโรงงานและไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น โฮมโปร และเทสโก้ โลตัส เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทสนใจร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชนในไทยหลังรัฐสนับสนุนโดยมองไว้ 3-4 แห่งส่วนต่างประเทศก็แสวงหาโอกาสลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่เวียดนามเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีกำลังการผลิตไฟฟ้าครบ 1 พันเมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีอยู่ราว 640 เมกะวัตต์ ส่วนภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯช่วงไตรมาสแรกปีนี้ก็ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายได้และกำไรสุทธิมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมทั้งในและต่างประเทศที่ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เต็มปีและปีนี้คาดว่าจะจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มอีกประมาณ 100 เมกะวัตต์ ขณะที่ธุรกิจเทรดดิ้งและรับเหมาก่อสร้างยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาต่อยอดงานในมือ(backlog) ให้เพิ่มมากขึ้นจึงคงเป้ารายได้ปีนี้จะแตะ 9,000 ล้านบาทหรือเติบโตประมาณ 25% จากปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินธุรกิจในส่วนของการจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและรับเหมาก่อสร้างซึ่งปัจจุบันได้มีการชนะการประมูลโครงการนำสายเคเบิลลงดินขนาดใหญ่ 2 โครงการส่งผลให้มูลค่างานในมือของบริษัทเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเกือบ 8 พันล้านบาท ซึ่งจะหนุนให้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

"กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโอกาสอีกมากในการเข้าร่วมประมูลงาน EPC ใหม่ๆ และมีโอกาสได้งานค่อนข้างสูงประกอบกับการที่บริษัทฯเดินทางตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานทดแทนทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตอย่างมีศักยภาพและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเสถียรภาพทำให้รายได้และกำไรสุทธิปีนี้เติบโตได้อย่างโดดเด่น"

นายสมบุญรณ์กล่าวต่อไปว่าเนื่องจากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง ดังนั้นบริษัทมีแผนเจรจาสถาบันการเงินเพื่อขอปรับลดดอกเบี้ยหรือรีไฟแนนซ์หนี้ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการเงินลดต่ำลงอีกปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินอยู่ 3.9 หมื่นล้านบาท.